

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชั่น ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยการบินเพื่อการ พาณิชย์ให้แก่นักศึกษา



กรุงเทพฯ ประเทศไทย (พฤศจิกายน 2562) – ในวันนี้ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินแนวหน้าของประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลง (MOU) กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยการบินและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งการร่วมมือด้านนวัตกรรมรูปแบบนี้นับเป็นครั้งแรกที่สร้างขึ้นระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยระดับโลกกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะสามารถประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบินได้ต่อไป

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชั่น จะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาสวนดุสิต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในเชิงพาณิชย์ และมีศักยภาพที่จะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยการบินได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

การ์ดฟอร์ชนั้นเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการจัดการอบรมด้านความปลอดภัยการบินในประเทศ บริษัทได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และมีผู้ฝึกอบรมระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้จัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการบินแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อไปทำงานที่

เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยภายในสนามบินต่าง ๆ ต่อไป โดย กพท. กำหนดว่าเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินทุกนายที่ทำหน้าที่ด้านความปลอดภัยนั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมภาคปกติของทางสนามบิน ทั้งนี้ การ์ดฟอร์ชคือหนึ่งในหน่วยงานในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิและได้รับการอนุมัติให้จัดการอบรมดังกล่าว

“เราเชื่อว่าในธุรกิจด้านความปลอดภัย พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้” ดร. ชนัด สุขสุวรรณธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช กล่าว ในขณะที่ลงนามบันทึกความเข้าใจในนามของบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชัน จำกัด “การอบรมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ทุกคนจะมีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านความปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเท่านั้น นี่คือสาเหตุว่าทำไมการร่วมมือในครั้งนี้ถึงมีความสำคัญ ไม่ใช่แค่สำหรับเราในฐานะบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ยังสำหรับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยและสังคมโดยรวมอีกด้วย”

“ด้วยการที่สนามบินนั้นถือเป็นด่านแรกสำหรับผู้เดินทางมายังประเทศไทย และการท่องเที่ยวถือเป็นภาคธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลากรด้านความปลอดภัยในสนามบินจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูที่มีประสิทธิภาพ และต้องทำให้มั่นใจว่ากระบวนการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ นั้นดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางที่นำมาเยือนและมีความปลอดภัย” ดร. ชนัด สุขสุวรรณธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช เสริม

“การเข้าเป็นพันธมิตรกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนี้จะทำให้บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชันสามารถทำการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีให้แก่สนามบินได้ในอนาคต ซึ่งถือเป็นการรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศและการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงวิสัยทัศน์ของการ์ดฟอร์ชในการ “คิดค้นโซลูชันสีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการดูแลอย่างแท้จริงให้กับสังคม ผ่านวิสัยทัศน์อันก้าวไกลที่คำนึงถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ” ดร. ชนัด สุขสุวรรณธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช ปิดท้าย

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช อะวิเอชัน จำกัด ซึ่งดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ช คือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยการบินที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ ด้วยประสบการณ์กว่าหลายสิบปีและความเป็นมืออาชีพนี้ การให้บริการของบริษัทจึงครอบคลุมงานทางด้านความปลอดภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่าง ๆ ภายในสนามบิน นับตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่อง การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบเอกสารเดินทาง การออกเอกสารเข้าสนามบิน การตรวจตราความปลอดภัยตามจุดที่จัดไว้ในสนามบิน และการจัดบริการด้านการตรวจสอบให้แก่สนามบินต่าง ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดให้มีการบริการแบบเพิ่มมูลค่าในสนามบิน เช่น การบริการรถเข็น เจ้าหน้าที่ต้อนรับในสนามบิน และการบริการ

ทำความสะอาดห้องพักสายการบินและสำนักงานที่ตั้งอยู่ภายในสนามบินต่าง ๆ บริษัทมีประสบการณ์สูงในการจัดการอบรมด้านความปลอดภัยการบิน โดยมีศูนย์อบรมส่วนตัวขององค์กรที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 อีกทั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทยังได้จัดการอบรมพร้อมกันหลายแห่งผ่านการประชุมทางไกลด้วยวิดีโอหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อีกด้วย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งรวมถึงรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence Award และได้รับการยกย่องจากสายการบินหลายสายการบิน เช่น สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ โอमानแอร์ นอร์สเวส แอร์ไลน์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ และสายการบินอื่น ๆ อีกมากมาย

#

เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชัน จำกัด ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2534 ในฐานะผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยการบินและการบริการภายในสนามบินชั้นนำของประเทศไทย การ์ดฟอร์ซส่งมอบประสบการณ์ด้านความปลอดภัย และให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินอย่างเป็นทางการ รวมถึงได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสายการบินหลักต่าง ๆ และสนามบินในประเทศไทยผ่านทีมงานด้านความปลอดภัยการบินและโซลูชันส์ด้านการบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจัดให้มีการบริการด้านต่าง ๆ แก่อุตสาหกรรมการบินผ่านความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนและทรัพย์สินทั้งหมดนั้นจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี และยังเป็นการเติมเต็มความต้องการของสนามบินและสายการบินต่าง ๆ อีกด้วย

รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชันเป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยชั้นนำของภูมิภาคเอเชียที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 โดยกลุ่มบริษัทดังกล่าวให้บริการที่มีความครอบคลุมนับตั้งแต่การขนส่งที่ปลอดภัย การจัดหาบุคลากรด้านความปลอดภัย ไปจนถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้ การ์ดฟอร์ซนั้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังไม่หยุดที่จะพัฒนาความสามารถอันโดดเด่นขององค์กรเพื่อคิดค้นโซลูชันส์ใหม่ ๆ ให้แก่อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การ์ดฟอร์ซมีเครือข่ายบริษัทอยู่ในฮ่องกง มาเก๊า ประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย

นอกเหนือจากบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชัน จำกัดแล้ว บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยยังได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับมืออาชีพด้านการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติตามมาตรฐาน รวมถึงบริษัท การ์ดฟอร์ซ เซอร์วิส โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านโซลูชันส์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าสำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กรทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชัน จำกัด สามารถอ่านได้ที่ <https://www.guardforce.co.th/en/our-company>.

For more information, please contact:
Midas Communications International Co., Ltd.
Ruksina Mutthikuljones
Tel: 080-304-8870
Email: ruksina@midas-pr.com
Website: www.midas-pr.com